



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ รายต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งโครงการเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวชุลีกร โสอุตร	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๙๖)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๙๖)	กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการ ตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภัทรุตม์ ทรธรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชุลีกร โสอุคร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ตำแหน่งเลขที่ รพส. 96

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ - อายุราชการ 9 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) - ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา 9 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 33932 ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 <p>3. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 98

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชุตีกร โสอุตร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
(ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 96)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของโรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมด

รับผิดชอบการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

สำหรับสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอันดับ ๑๘ ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก และในกรุงเทพมหานครก็มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคมักจะทานยาไม่สม่ำเสมอ และรักษาไม่ต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ตามมา

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยที่มารับการตรวจที่ห้องตรวจอายุรกรรม จะมีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงของวัณโรค จัดเป็นระบบทางด่วนสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ (Fast track TB) โดยจะได้รับบริการตรวจเอกซเรย์ก่อนเข้าห้องตรวจพบแพทย์ และจัดให้นั่งรอตรวจในพื้นที่ของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากผลตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคจะมีการโทรแจ้งผลเสมหะติดตามผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อนัดเข้าตรวจคลินิกวัณโรคสำหรับการตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกวัณโรคเป็นรูปแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนรักษา การตรวจสอบสิทธิ การซักประวัติ พบแพทย์เพื่อตรวจ การจ่ายเงิน และการรับยาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยคลินิกวัณโรคจะเป็นพื้นที่จัดแยกออกจากตัวโรงพยาบาล และมีระบบโครงสร้าง สภาพแวดล้อม และระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกวัณโรค ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการรับการรักษา ส่งผลทำให้ผู้ป่วยมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดยา และหายจากการติดเชื้อวัณโรค ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อการลดการเกิด วัณโรคื้อยาได้ นอกจากนี้ยังส่งผลในการลดการแพร่กระจายเชื้อต่อบุคคลใกล้ชิด เมื่อผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการลดการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงพยาบาลร่วมด้วย

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเปราะบางในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ในโรงพยาบาลสิรินธร (Prevalence and Associated Factors of Frailty Syndrome in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Sirindhorn)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของภาวะภาวะเปราะบางในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเปราะบางในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงความชุกของการเกิดภาวะเปราะบางในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเปราะบางในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3. ทราบถึงความสัมพันธ์ของการเกิดภาวะเปราะบางกับความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4. นำไปสู่การค้นหา อธิบายกลไกการเกิดภาวะนี้ หรือเพื่อหาทางป้องกันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือหาทางรักษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป